

Cuộc Tổng tuyển cử tháng 11 năm 2020 sẽ giúp các cử tri quận King có cơ hội hỗ trợ Trung tâm Y tế Harborview bằng cách thông qua biện pháp trái phiếu cải thiện vốn cho các khoản đầu tư vốn quan trọng.

Nếu được thông qua, trái phiếu 20 năm này sẽ đem lại nhiều cải thiện về y tế và an toàn tại Harborview, bao gồm tăng năng lực chăm sóc sức khỏe, cập nhật và mở rộng tiêu chuẩn hiện đại về kiểm soát lây nhiễm, và mở rộng năng lực đáp ứng nhu cầu về sức khỏe hành vi.

Trái phiếu này sẽ thúc đẩy giáo dục, đào tạo và các dịch vụ về sức khỏe hành vi và sức khỏe tâm thần thành một phương tiện mới, mở rộng cơ sở nhằm củng cố các dạng dịch vụ sức khỏe hành vi trong môi trường y tế. Các khoản đầu tư này sẽ không chỉ phục vụ người dân vốn dễ bị tổn thương mà còn giúp đỡ tất cả các cá nhân được điều trị trước cuộc khủng hoảng - thay đổi cuộc sống mà vẫn tiết kiệm được tài nguyên.

Các phòng khám sức khỏe hành vi cho bệnh nhân ngoại trú của Harborview đã hết phòng và có thể thấy bằng chứng cho nhu cầu mở rộng các dịch vụ sức khỏe hành vi ở mọi nơi.

Nhiều đề xuất bao gồm gói trái phiếu sau tuân theo một quá trình gần hai năm của các bên liên quan, được thiết kế để tìm hiểu và tìm ra nhu cầu vốn của Harborview nói riêng và cộng đồng quận King nói chung, gồm nhu cầu đầu vào từ các chuyên gia y tế, nhân lực, chuyên gia sức khỏe hành vi, cộng đồng hộ gia đình và người vô gia cư, v.v. Trái phiếu này sẽ thay thế việc thu thuế hết hạn và sẽ tốn thêm khoảng 61 đô-la hằng năm cho mỗi hộ gia đình trung lưu tại quận King với thu nhập khoảng 600.000 đô-la. Nhấn vào đây để xem thay đổi ước tính trong tỷ lệ thu thuế hành năm.

Những điểm nổi bật của biện pháp này bao gồm:

- Xây dựng một cơ sở y tế mới và cải tiến không gian hiện tại để tăng sức chứa cho bệnh viện giúp phục vụ nhiều bệnh nhân hơn trong trường hợp khẩn cấp, thảm họa hay dịch bệnh và giúp đạt tiêu chuẩn hiện đại về quyền riêng tư và kiểm soát lây nhiễm;
- Mở rộng khoa khẩn cấp;
- Xây dựng các tòa dịch vụ mới cho sức khỏe hành vi để đáp ứng nhu cầu cho sức khỏe hành vi đang tăng lên; và
- Cải thiện địa chất cho khuôn viên lịch sử tại Harborview đảm bảo an toàn cho bệnh nhân, công nhân và khách tham quan.